



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 13 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ข่าวขึ้นคนเข้ม	ข่าวสด
2. สศก.จับมือจัดทำ FTA สร้างโอกาสการค้าและเศรษฐกิจไทย...	สยามรัฐ
3. สังคมสยามรัฐ	สยามรัฐ
4. บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
5. "พาณิชย์"จับมือป่าไม้-ธ.ก.ส.เดินสายให้ความรู้ นำ "ไม้ยืนต้น"	ไทยโพสต์
6. รายงานพิเศษ: กรมตรวจบัญชีฯเตรียมพร้อมสู่ปี'62..	แนวหน้า
7. สกู๊ปพิเศษ: 'ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 'ขับเคลื่อนงาน...	แนวหน้า
8. 'การตลาดนำผลิต'เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่าน 'สหกรณ์'	แนวหน้า
9. ภาพข่าว: เปิดงาน	แนวหน้า
10. ผ่าประเด็นร้อน: ประยุทธ์อุ้มผู้ประกอบการรายใหม่...	แนวหน้า
11. สนองพระราชดำริพัฒนา'ลำน้ำชีตอนบน' สร้าง'อ่างเก็บน้ำ'ป้องกันน้ำท่วมเมืองชัยภูมิ	คม ชัด ลึก
12. เพจต้านคอร์รัปชั่นร้อนจนม.ถึง'กฤษฎา'หนุน'อ.ยักษ์-นักวิจัย'...	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อ : ข่าวชิ้นคนเข้ม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 10151 หน้า : 4 (บน)

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod-ข่าวสด สื่อออนไลน์ยอดนิยม มียอดติดตามมากที่สุด 13 ล้านโลก ฉบับนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2561 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ...● โลกโซเชี่ยล รวดเร็ว รุนแรง แม่ไฟศาลยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง ฉะนั้นอย่าได้ล้อเล่น “พิทภูหอย” โซเชี่ยลลวงโลก ไม่ถึง 2 วันต้องสารภาพ-ถูกจับ-ตั้งข้อหา เทียบกับ สมพงษ์ เลือดทหาร เมื่อปี 2540 โซเชี่ยลยังแค่ตั้งไข่ กว่าสังคมจะรู้ “แท็กซีลวงโลก” สมพงษ์เดินสายรับรางวัลจนเต็มตู้โชว์ ทั้ง 2 เหตุการณ์แม้ห่างกัน 21 ปี แต่ยังคงย้ำความจริง “คนไทยโหยหาคนดีฮีโร่” ?!...● พรรคการเมืองใหม่เก่า รู้ซึ่ง ปลั่งโซเชี่ยล เตรียมมบุคคลากรพร้อมแผนไว้ประจำการเลือกตั้ง ทว่าบิ๊กคสช.-รัฐบาล ดิดเบรก ห้ามนั้น



โน่นนี่ ก็สะท้อนถึงความเท่าทันโลก ยังมองการหาเสียงแบบติดป้ายตามแยก ขึ้นรถแห่ปราศรัยเปิดเพลง “ผู้ใหญ่ลีลูกขึ้นตอบทันใด สุกรนั่นไซร์คือหมาน้อยธรรมดา”...● พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตส.ส.กทม. ประชาธิปัตย์ได้ดียิ่งกว่าบุญหล่นทับกรรม.ตั้งเป็น รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมืองก่อนหน้านั้นคงจำกันได้ สกลธี ภัททิยกุล อดีตส.ส.ก๊วนเดียวกัน ก็ได้เป็นรองผู้ว่าฯกทม. ย้อนกลับไปทั้งคู่คือมือไม้ไถ่ตัว สุเทพ เทือกสุบรรณ หัวหน้ามีอบนทหวัด หมากตานั้นคงลงเอยที่ 2 อดีตส.ส.หนุ่ม ลาประชาธิปไตยไปชุกพรรคหนุนประยุทธ์นั้นแล...● ครม.นัดเดียวกัน แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ 8 ราย สุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, สุรเดช เทียวสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นรอง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด  
หัวข้อ : ข่าวข้นคนข้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
ฉบับที่ : 10151 หน้า : 4 (บน)

ปลัดกระทรวง, มีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวง, จริญญา สุทธิไชยา รองปลัด เป็นเลขาธิการสศค., วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสศค. เป็นเลขาธิการส.ป.ก., เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการมกอช. เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ เป็นเลขาธิการมกอช. และ เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน...● สามีผมมันคงคือความตาย “โอ-วรุฒ วรรณม” อดีตพระเอกดาวดัง ผู้เคยพุ่งสูงถึงขีดสุด วันนี้ลาลับสู่ภพหน้า สังขารไม่ทน ร่างกายไม่เที่ยง พระเอกหนุ่มเคยใช้โอกาสช่วงทำยาๆ เตือนใครต่อใคร “เหล้า” ทำให้สูญเสียชีวิตทุกอย่าง สุขภาพ-ชื่อเสียง-งาน-รายได้ สุดท้ายก็คือชีวิตด้วยอายุแค่ 49 ปี...● ข่าวข้น คนข้น วันนี้, 10.00 น. งาน “เกษร เมเนเลนเนียล” ขวนหนุ่มๆ อัปเดตเทรนด์ผ่านกิจกรรม “ทอล์ก-เทสต์-แพสชั่น” เกษรวิลเลจ...● 11.00 น. งาน “Bye Bye Calories กินยังไง ยังไง ก็ไม่อ้วน” ระดมร้านค้า เมนูระบุแคลอรี สนุกกับกิจกรรมเบิร์นริตไซมัน ลานกลางชั้น 1 ซีคอน บางแค...● รัฐบาลไต้หวัน ขวนชิมอาหารไต้หวันสูตรต้นตำรับในงาน “เดือนแห่งเทศกาลอาหารไต้หวัน” ห้องอาหารจีนเอเวอร์การ์เด้น โรงแรมเอเวอร์กรีนลอสเรล สาทร วันนี้ถึง 16 ก.ย. ...● สิทธิ์ลอร์เปอเรชั่น จัดโครงการ “สิทธิ์สร้างสรรค์คนที่วีปี 13” ขวนนิสิตนักศึกษาประกวดคลิป VLOG หรือการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบวิดีโอ หัวข้อ “VLOG THAILAND เปิดเมืองไทยให้โลกรู้” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษา 5 หมื่นบาท โทร. 09-6295-5962...●

สันตะวา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : สศก.จับมือจัดทำ FTA สร้างโอกาสการค้าและเศรษฐกิจไทย...

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 23835 หน้า : 8 (ขวา)

## สศก.จับมือจัดทำ FTA สร้างโอกาสการค้าและเศรษฐกิจไทย เล็งขยายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอียู

สศก.ร่วมเวทีคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน หรือ FTA Pro-Active รุกแนวทางการค้าเสรีเชิงยุทธศาสตร์ เผยไทย มีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 13 ฉบับ 18 ประเทศ เตรียมเดินทางเจรจาจากกลุ่มประเทศอียู หวังขยายตลาดสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

**สศก. : นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงการดำเนินงานคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน (FTA Pro-Active) ซึ่งเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยสภาพการการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทำงานได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ที่ไทยได้จัดทำแล้ว การเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาจัดทำ FTA ของไทยในอนาคต ทหารือแนวทางการค้าเสรีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขยายการค้าและการลงทุนของไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ตลอดจนหารือถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการค้าเสรีที่ผ่านมา ภายใต้ความตกลงต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เช่น เรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า การปรับอินทิเกรตศุลกากร เพื่อให้ไทยได้รับผลประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวว่า ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทย มีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วรวม 13 ฉบับ 18 ประเทศ ประกอบด้วยไทยกับประเทศคู่เจรจา

ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-อินเดีย ไทย-ชิลี ไทย-เปรู และอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ อาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดียอาเซียน-ญี่ปุ่นอาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-ฮ่องกง โดยมี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศต่างๆ ดังนี้ อาเซียน 439,129 ล้านบาท จีน 290,943 ล้านบาท ญี่ปุ่น 172,711 ล้านบาท ออสเตรเลีย 46,040 ล้านบาท เกาหลีใต้ 41,723 ล้านบาท อินเดีย 32,979 ล้านบาท นิวซีแลนด์ 20,438 ล้านบาท ชิลี 8,143 ล้านบาท และเปรู 4,425 ล้านบาท

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า สำหรับความตกลงที่อยู่ระหว่างเจรจา ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 1,043,062 ล้านบาทความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) มูลค่า 100,313 ล้านบาท ไทย-ตุรกี มูลค่า 6,520 ล้านบาท ไทย-ปากีสถาน มูลค่า 6,001 ล้านบาท และไทย-ศรีลังกา มูลค่า 5,192 ล้านบาท ซึ่งหากไทยสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและประเทศคู่เจรจาได้มากขึ้น

“นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเจรจาในอนาคตกับกลุ่มประเทศที่ไทยมีมูลค่าการค้าค่อนข้างสูง ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 160,865 ล้านบาท สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) มูลค่า 11,526 ล้านบาท บังกลาเทศ มูลค่า 9,823 ล้านบาท และ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) มูลค่า 7,589 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ไทยจะสามารถขยายตลาดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าของไทย และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมยิ่งขึ้น”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อ : สังคมสยามรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
ฉบับที่ : 23835 หน้า : 4 (กลาง)

# สังคม สยามรัฐ

**สยามรัฐ** ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●...  
**การเมืองแบบไทยๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้** จึงต้องตามลุ้นกันตลอด  
สุดท้ายแล้ว 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ  
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ปักหมุดไว้ไหม ...●●...  
ขณะที่หลายฝ่ายเริ่มมองข้ามช็อตไปแล้วว่า เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้ว  
อะไรจะเกิดขึ้น พรรคไหนเข้ามาเป็นรัฐบาล ใครจะได้นั่งเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี  
ที่สำคัญจะเกิดเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองอีกหรือไม่...●●...  
จากกรอบกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน **เป็นที่มั่นใจได้ว่าจะ  
ไม่มีพรรคการเมืองไหนได้ ส.ส.เกินครึ่ง หรือมากกว่าจำนวน  
250 คนแน่ ส่วนที่มีการอ้างอิงคำพูดของอดีตนายกฯ  
ทักษิณ ชินวัตร ว่าเพื่อไทยจะชนะแบบถล่มทลาย มี  
ส.ส.มากถึง 260 คนนั้น ว่าไปแล้ว คงเป็นแค่เรื่องของ  
ราคาคุย ที่หวังผลในทางกระตุ้นขวัญกำลังใจบรรดาสมาชิกพรรค  
หลังเจอ “พลังชุด” เข้าไปจนเสียศูนย์ ...●●...  
ฉะนั้น แน่แน่นอนว่า รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง จะเป็นรัฐบาลผสม และ  
หลายๆ พรรคที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในที่สุดแล้วจะแบ่งออกเป็น 2  
ขั้ว โดยขั้วหนึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกน และอีกขั้วยังต้องรอดูกันต่อไป  
ว่าพรรคไหนจะเป็นแกนระหว่างพลังประชารัฐ กับประชาธิปัตย์  
...●●... หากพลังประชารัฐได้ ส.ส.เข้ามามากเป็นอันดับ  
หนึ่ง หรือสอง เหนือกว่าประชาธิปัตย์ ก็เชื่อมั่นกันได้  
เลยว่า นายกรัฐมนตรีต่อไปคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
แต่ถ้าพลังประชารัฐเข้ามาเป็นอันดับสามตามหลังเพื่อไทย**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อ : สังคมสยามรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 23835 หน้า : 4 (กลาง)

**และประชาธิปไตย** เส้นทางของพลเอกประยุทธ์มีอันต้อง  
**ตีบตันแน่** เพราะต่อให้พลเอกประยุทธ์มี 250 ส.ว.เป็นกองหนุน  
อย่างที่คาดการณ์กันไว้ ก็คงช่วยอะไรไม่ได้มาก ...๐๐... **หนทาง**  
**เดียวที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกฯและตั้งรัฐบาลเข้ามา**  
**ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติได้** จะต้องกุมเสียง ส.ส.ให้  
ได้มากเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 251 คนขึ้นไปเท่านั้น ถ้าทำไม่ได้  
ต่อให้มี ส.ว.ช่วยยกมือโหวตให้เป็นนายกฯ ก็ไปไม่รอด  
...๐๐... ย้อนกลับมาดูข่าวเพื่อไทย มองตามเกมแล้ว โอกาสในการ  
เข้ามาเป็นรัฐบาลก็พอมิ แต่คงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เพราะหลายๆ  
ปัจจัยไม่เอื้อ ...๐๐... ส่วนทางฟากประชาธิปไตย **เงื่อนไขสำคัญที่**  
**จะส่งให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป** ไม่ว่าจะเป็  
นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือใครก็ตามขึ้นมาเป็นนายกฯนั้น  
คือจะต้องได้จำนวน ส.ส.เข้ามาเป็นอันดับสองเป็นอย่  
างน้อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีเวลาในการหาเสียงไม่มาก  
เท่าไร และฐานเสียงหลักๆ ของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะ  
ในภาคใต้เองก็ไม่ได้เหนียวแน่นวางใจได้เหมือนเดิม  
...๐๐... ยิ่งเจออดีตคนกันเองอย่าง **ลงกรณ์ พลบุตร** ออกมาเปิด  
ประเด็นตั้งข้อแม้ในการจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เช่น  
ต้องไม่มีการซื้อเสียงหรือทุจริตการเลือกตั้ง ต้องไม่หาเสียงโจมตีให้  
ร้ายคนอื่น ต้องไม่รับทุนใต้โต๊ะต่อสู้นอกระบบ และต้องไม่มีการคอร์  
รัปชันโดยเด็ดขาดนั้น ก็ยิ่งทำให้ผู้คนสงสัยว่าแล้วที่ผ่านมามีพรรค  
ประชาธิปัตย์เป็นยังไง สภาพภายในพรรคย่าแย่งและทะเลาะถึงขนาดที่  
อลงกรณ์ต้องออกมาประกาศหลากหลายข้อแม้ดังกล่าวเลยเชียวหรือ  
...๐๐... **เมื่อประเมินจากปัจจัยต่างๆ ในข้างต้นแล้ว** สถาน  
การณ์หลังการเลือกตั้งคงโกลาหลพอสมควรและที่จะเนื้อ  
หอมสุดๆ คือพรรคไชซ์เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญ  
ในการตัดสินใจว่าชั่วคราวจะได้เป็นรัฐบาล และสำหรับใคร  
ที่เคยมีพรรคพวกวางหมากปูทางให้เข้ามาเป็นนายกฯใน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อ : สังคมสยามรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
ฉบับที่ : 23835 หน้า : 4 (กลาง)

ฐานะ “คนนอก” นั้น หากเป็น “คนนอก” รายที่ถูกพูดถึง  
มาตลอดเห็นจะยาก ต่อให้ผลสำรวจจากสารพัดโพลออก  
มา “อวย” ขนาดไหนก็ตาม ...๐๐... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวัน  
พฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. เวลา 08.30 น. พล.อ.อนันตพร กาญจน  
รัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด  
งาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทย  
ไร้ความรุนแรง” งานแสดงผลดีภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าโดยกลุ่ม  
สตรีและครอบครัว ที่ฮอลล์4 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ...๐๐...  
เวลาเดียวกัน กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประ  
ธานเปิดการสัมมนา เรื่อง **ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา  
(ศกอ.) สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0** จัดโดย **สำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร** ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชัน ...๐๐... 14.00 น. วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.  
วัฒนธรรม ประธานในพิธีงานแถลงข่าว “โครงการทริคหนังสือ  
ทริคออลย...ให้ปัญญา” โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ  
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่  
ลานสานฝัน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เซ็นทรัลเวิลด์

👁️ **เจ้าพระยา**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
หัวข้อ : บุคคลในข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 22150 หน้า : 4 (บน)



ความขัดแย้งชิงอำนาจ ถ่วงรั้งประเทศ  
.....● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยกษ์ใหญ่  
สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ  
ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน  
2561.....● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเซอร์รี่ เสวตนันท์ (สวลี ผกาพันธุ์)  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. วันที่ 16  
ก.ย. 17.00 น. ...โดยวันที่ 15 ก.ย. 19.00 น. มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  
ที่ศาลาพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง .....● “ธนูเทพ” เข้าประจำการ รับผิดชอบ  
ท่านผู้อ่าน...เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.  
ยืนยันการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเดือน ก.พ.2562 พร้อมทั้งจะมีการคลายล็อกการเมือง  
ปลายเดือน ก.ย. เร้าบรรยากาศสุโหมตเตรียมตัวเลือกตั้ง...ยิ่งที่ประชุม กรม.  
เมื่อวันอังคาร มีมติแต่งตั้ง พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิ  
ปัตย์ และแกนนำ กปปส. เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ก็ยิ่งชัดว่า  
เป็นการนำร่องวางตัวกองหนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ  
อีกรอบหลังการเลือกตั้ง...รับรองกองเชียร์ไม่รอเก้อ.....●  
ส่วนที่ สื่อแก้ววุ่น รับการคลายล็อกให้พรรคการเมืองจัด  
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค คงไม่พ้น  
พรรคประชาธิปัตย์ หลัง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า  
พรรคฯ ประกาศจะแก้ไขข้อบังคับพรรคให้ กนนอก เข้า  
มาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้ ล่าสุด อลงกรณ์ พลบุตร  
อดีตรองประธาน สปท. และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  
ได้ที่เปิดตัวพร้อมท้าชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรค...ขณะที่ สัมพันธ์  
ทองสมัคร แกนนำพรรคสายใต้ เสนอให้ อภิสิทธิ์ ลาออก  
เปิดทางให้ ชวน หลีกภัย เข้ามารักษาการหัวหน้าพรรค  
นำทัพลงสู้ศึกเลือกตั้ง...ท่ามกลางแรงกระเพื่อมภายในคราวนี้  
ต้องรอดูว่า อภิสิทธิ์ จะกุมสภาพบนตำแหน่ง หัวหน้าพรรค  
ได้แค่ไหน ถึงที่สุดแม้จะรั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคไว้ได้ แต่  
เอกภาพความเป็นปึกแผ่นในพรรค ต้องสั่นคลอนแน่นอน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
หัวข้อ : บุคคลในข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
ฉบับที่ : 22150 หน้า : 4 (บน)

.....● ฮัดซิว...ในห้วงที่ เกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ จนรัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพบางส่วนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ขณะเดียวกันในยามนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์มทั่วประเทศ กำลังเดือดร้อน เนื่องจากปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ เหลือแค่กิโลละ 3.25 บาท ภายใต้อสถานการณ์เช่นนี้ หากรัฐบาลของ นายกฤษฎิ์ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้านฐานราก ควรต้องส่งสัญญาณให้ กระทรวงพลังงาน ของ กิริ จิระพงษ์พันธ์ รว.พลังงาน ออกมาตรการสนับสนุนการผลิต และส่งเสริมการใช้ ไบโอดีเซล B10 และ B20 ให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นราคาปาล์มน้ำมันให้กระเตื้องขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวสวนปาล์มที่กำลังเดือดร้อน ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนในราคาประหยัด...ถือเป็นการ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว แต่หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหา หลังเลือกตั้งต้นปีหน้า มีอบเกษตรกรพริบแน่.....● เอ้อ...กรณี พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ที่ปม้ำมัน จ.สมุทรสาคร กุข่าวในโลกโซเชียลขายลอตเตอรี่ให้ลูกค้าถูก รางวัลที่ 1 จำนวน 90 ล้านบาท สุดท้ายโดนดำเนินคดีหลายข้อหา ถือเป็นอุทาหรณ์ของ พวกเกียรตินิยมบอร์ด รวมถึง ผู้อ่านและผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ต้องใช้วิจารณญาณกันให้ดี โดยเฉพาะการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จ หลอกหลวง หรือใส่ร้ายให้ผู้อื่นเสียหาย แค่นี้ เคาะ มันง่าย แต่เมื่อเป็นคดีก็อาจติดคุกได้ง่ายๆเหมือนกัน...โปรดจำให้ขึ้นใจ.....● บรรทัดนี้ “ธนูเทพ” ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “วรธรรม” ต่อการจากไปของ “โอ-วรุตม วรธรรม” อดีตพระเอกและพิธีกรชื่อดัง โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ ถึง 17 ก.ย. และเก็บศพไว้ 100 วัน.....● สังคมทั่วไป...13 ก.ย. 08.30 น. กฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลฯ.....● พล.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 52 ประจำปี 2561 ที่ห้อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
หัวข้อ : บุคคลในข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
ฉบับที่ : 22150 หน้า : 4 (บน)

บรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธ- ครอบ 44 ปี นสพ.ดาวสยาม “สายสัมพันธ์ 44 ปี เพื่อน พ้อง น้อง พี่ ดาวสยาม”  
ศึกษาทหารอากาศ 13 ก.ย. 09.30 น. ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน 15 ก.ย.17.00 น. ร.อ.รชฎ พิสิษฐ-  
.....● พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วย บรรณกร แจ้งข่าว.....● ศพ เกกิงเดช ก่องบัญชี ตั้งสวดศาลา 3  
ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ วัดโสมนัสฯ 18.00 น. ถึง 15 ก.ย. ฉาปนกิจ 16 ก.ย. 15.30 น. ....● ศพ  
“รู้คุณแผ่นดิน” และมอบรางวัลผลงานการ ประเสริฐ จ้านงศ์ไว ประธานชุมชนหมู่บ้านปัญญา มินบุรี ตั้งสวดที่บ้านเลข  
ประกวตตามโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณ ที่ 41 หมู่ 3 บ้านวัดกำแพง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 19.00 น. ถึง 15 ก.ย. ชาวคณะ  
แผ่นดินปีที่ 7” จัดโดยกรมกิจการพลเรือน หมู่บ้านปัญญา เป็นเจ้าภาพสวด 13 ก.ย. ฉาปนกิจ 16 ก.ย.16.00 น. ที่วัด  
ทหารบก ที่ห้องอเนกประสงค์ หอศิลป์- กำแพง.....● ฉาปนกิจศพ สมเฝ้า เพ็ชรวนิช มารดา บัญชา เพ็ชรวนิช  
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 13 ก.ย. ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วันที่ 13 ก.ย. 10.00 น. ....●  
15.00 น. ....● โสภิต พิสิษฐ-  
บรรณกร และ รังษิยา บรรณกร จัดงาน

**“รฐทพ”**

## “พาณิชย์”จับมือป่าไม้-ธ.ก.ส.เดินสายให้ความรู้ นำ “ไม้ยืนต้น” ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าผลักดันออกกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 โดยเพิ่มทรัพย์สินอื่นเพื่อมาใช้เป็นหลักประกัน คือ ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศไทย และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ระหว่างการปลูก โดยนำไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้ ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 ที่ผ่านมามีมติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในรายละเอียดของกฎกระทรวง

**นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** กล่าวว่า ก่อนที่กฎกระทรวงดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินสายให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน และผู้บังคับหลักประกัน ตลอดจนเข้าใจวิธีการและแนวทางการนำไม้ยืนต้นมูลค่าสูงมาเป็นหลักประกัน พร้อมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากกฎหมาย ฉบับนี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น

สำหรับการเดินสายให้ความรู้ครั้งแรกได้จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 12 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ หลังจากนั้นจะดำเนินการให้ความรู้ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจังหวัดถัดไป ได้แก่

จังหวัดกระบี่ เพชร ทรายดำ และราชบุรี เป็นต้น นางกุลณีกล่าวว่า กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น กำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้มี จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง เช่น สัญญาเช่า บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เป็นต้น 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง หรือวัตถุดิบ เป็นต้น 4.อสังหาริมทรัพย์ในกรณีให้ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น 5.ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น และ 6.ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ



โดยไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีจำนวน 58 ชนิด เช่นไม้สัก พะยูง ชิงชัน ประดู่ มะค่า เต็ง รัง ตะเคียน สะเดา นางพญาเสือโคร่ง บีบ ตะแบกนา ไม้สกุลจำปี กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ มะขามป้อม หัวจามจรี กฤษณา ไม้หอม ไม้ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน มะขาม เป็นต้น

“การนำประเภททรัพย์สินใหม่ๆ มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประเภททรัพย์สิน และทรัพย์สินเหล่านั้น ก็เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินในการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งสะท้อน



ได้ว่า พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น” นางกุลณีกล่าว

ปัจจุบัน (4 ก.ค.2559- 10 ก.ย.2561) มีผู้มาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว จำนวน 240,528 คำขอ มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งสิ้น 5,014,626 ล้านบาท โดยสิทธิเรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร ยังคงเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.24 (มูลค่า 2,569,628 ล้านบาท) รองลงมาคือ สิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้การค้า สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย คิดเป็นร้อยละ 26.55 (มูลค่า 1,331,178 ล้านบาท) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ ช้าง คิดเป็นร้อยละ 22.17 (มูลค่า 1,111,651 ล้านบาท) ทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 0.04 (มูลค่า 1,975 ล้านบาท) กิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.004 (มูลค่า 194 ล้านบาท) และอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.00001 (มูลค่า 0.34 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5048 e-Mail : Stro@dbd.go.th หรือสายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

# กรมตรวจบัญชีฯเตรียมพร้อมสู่ปี'62 'สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน'



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี นายโอภาส ทองขงศ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบและทบทวนผลการดำเนินการปี 2561 และรับทราบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี 2562 พร้อมร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และหลักการใช้ชีวิตของข้าราชการ

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสิ่งวัดความสำเร็จ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร คือ ข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชีของเกษตรกร โดยมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการทำบัญชี ให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการจัดระเบียบรายรับ-รายจ่าย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน รู้จักความพอมี พอกิน พอใช้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายโอภาส ทองขงศ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยกรมได้ขับเคลื่อนการให้องค์ความรู้ทางบัญชี ควบคู่กับการฝึกหัดด้านการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี สหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ด้วยบัญชี เกษตรกรได้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตร ประชาชนใช้บัญชีเป็นคู่มือการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้



เศรษฐกิจระดับฐานราก รวมถึงพัฒนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สอนการทำบัญชีให้เกษตรกร แบ่งเป็นบัญชีในครัวเรือน 5.6 ล้านครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 2.4 ล้านครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการลงทุนและการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตได้ราคา มีรายได้เพิ่มและมีกำไร รวมทั้งสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา

ทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีสู่เกษตรกร ชาวชน และคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ก้าวสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความ



ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 นี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรม ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 13 กันยายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13655

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 56.09

Ad Value: 50,481

PRValue (x3): 151,443

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมตรวจบัญชีเตรียมพร้อมสู่ปี'62 'สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงาน...

ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยนำปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง มาเป็นกรอบในการวางแผน อีกทั้ง เป็นโอกาสสำคัญให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคี ภายในองค์กรร่วมกัน

## 'ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่14' ขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง



ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 60 คนต่อรุ่นต่อวัน จำนวน 2 รุ่น รวม 120 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางณัฐยา ศรีชัย ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามาช่วยขับเคลื่อน สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้ เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางคือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้หลักให้ประเทศ ด้วยระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนระบบการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการผลิตผลอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น



ทั้งนี้การรวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแนวทางสอดคล้องกับระบบสหกรณ์ ทั้งการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการและเป้าหมายของสมาชิก สหกรณ์เป็นองค์กรในรูปแบบเศรษฐกิจที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านอาชีพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากสหกรณ์เข้มแข็งแล้วจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้สมาชิก อีกทั้งสหกรณ์ยังเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร

ทฤษฎีใหม่ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน และการจัดการหนี้สมาชิกสหกรณ์

สำหรับการลงพื้นที่สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์” เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแนวทางสหกรณ์ การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ การให้ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการบริหาร

จัดการสหกรณ์ โดยที่ผ่านมาสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จ.กำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เป็นสหกรณ์อีกแห่งหนึ่ง ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูปมันเส้นสะอาดเพื่ออาหารสัตว์แบบครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด การรับซื้อหัวมันสดจากสมาชิกสหกรณ์ ที่ผ่านมาสามารถสร้างประโยชน์ให้สมาชิกได้ตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## 'การตลาดนำผลิต' เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่าน 'สหกรณ์'



หนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้เกิดค่าซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อย มีแนวโน้มตลาดมีความต้องการสูงซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอฟิจัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลังฤดูทำนา

พื้นที่บ้านหม้อ อุตรดิตถ์ เป็นจุดนำร่องที่จะใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามาดูแลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการรับซื้อ เริ่มจากการช่วยไถ การพรวนดิน การเก็บเกี่ยว และหากสมาชิกไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร สหกรณ์จะหาผู้รับจ้างมาทำรวมๆ กันเพื่อลดต้นทุน

กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้สหกรณ์กู้ยืมไปให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุน

เพาะปลูกรายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อไร่ ได้รับคำแนะนำในเรื่องการเพาะปลูกจากเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และดูแลเรื่องน้ำจากกรมชลประทาน มีตลาดรองรับผลผลิต ผ่านรูปแบบการตลาดตามแนวทางประชารัฐ โดยการจับคู่ธุรกิจเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กับภาคเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเข้ากับตลาดภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต

โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นำร่องพื้นที่ 5,000 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 430 ครอบครัว คาดว่า จะได้รับผลผลิตประมาณ 7,500 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตและประสาน บริษัท เบทาโกร จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มารับซื้อผลผลิตราคาขั้นต่ำกำหนดรับซื้อ 5 บาท/กิโลกรัม คาดว่าจะมีรายได้ 7,500 บาท/ไร่ หักต้นทุนเหลือกำไรประมาณ 4,000 บาท/ไร่ ขณะที่ปลูกข้าวรายได้หลังหักต้นทุนแล้วเหลือเพียง 2,000 บาท/ไร่ มีเป้าหมายโครงการ 2 ล้านไร่ เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 13 กันยายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13655

Col.Inch: 9.82

Ad Value: 8,838

ภาพขาว: เปิดงาน

หน้า: 9(ซ้าย)

PRValue (x3): 26,514

Clip: Black/White



เปิดงาน : พล.อ.ชนศักดิ์ เก่งถนอมมัว คณะทำงานรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จอบสามกัก พัฒนาวิถีการปลูกข้าวในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมยั่งยืน โดยมี ประเดิม เชขายนต์บัญชา นายอำเภอท่าวุ้ง ต้อนรับ และ รัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการส.ป.ก. กล่าวรายงาน



## ฝ่าประเด็นร้อน 5



ประยุทธ์อ้อมผู้ประกอบการรายใหม่  
ใช้ธนาคารเฉพาะกิจช่วยเสริมแกร่ง



# ประยุทธ์อ้อมผู้ประกอบการรายใหม่ ใช้ธนาคารเฉพาะกิจช่วยเสริมแกร่ง



นโยบายที่มีความสำคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาลคสช.ภายใต้การนำของ “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ส่วนราชการและภาครัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงานคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสสว.ปีงบประมาณ 2560-2564 โดยได้บูรณาการจัดทำแผนส่งเสริมเอสเอ็มอีในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Start up ทั่วประเทศ ทุกภาครวม 30,000 ราย

โดยมี สสว.เป็นหน่วยงานหลักสมทบด้วยหน่วยงานรอง 4 หน่วยงานคือมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ธนาคาร

ออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสสว.มีเป้าหมายให้เกิดเอสเอ็มอีรายใหม่เข้าสู่ระบบภาษีของรัฐ จำนวน 10,000 ราย ในระยะเวลา 4 ปี รัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 10,000 ราย เป็นผู้ประกอบการ High Value ทั้งนี้จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร และอาหาร, อุตสาหกรรมสุขภาพและด้านการออกกำลังกาย, กลุ่มอุตสาหกรรม Smart Device กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม, กลุ่ม High Value และบริการ, กลุ่มดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

สสว.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการและภาคการเกษตรจึงได้จัดทำการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพ มีการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเองเอ็นเอสเอ็มอี 4.0 มีการสร้างเครือข่ายและยกระดับสู่เอสเอ็มอี 4.0

โดยให้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง

และเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ลานอเนกประสงค์อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. สสว.กับมจน.ได้จัดงานสตาร์ทอัพมาร์เก็ตแอฟ 2018 ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ปี 2561 โดยมีผู้ทำหน้าที่เปิดงานคือ รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผอ.ฝ่ายบริหารสำนักวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับนายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการเอสเอ็มอี สสว.

โดยสสว.มีเป้าหมายให้เอสเอ็มอีส.ไทยเติบโตแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง 2562 ซึ่งโครงการได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเอสเอ็มอี 4.0 ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจมีความพร้อมในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ผู้ผ่านการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ไม่น้อยกว่า 900 ราย ผู้ประกอบการจะมีพื้นฐานความรู้ให้เป็นที่ต้องการตลาดทั้งการตลาดออนไลน์และการจัดงานโปรดักดิสเพลย์ได้ไม่น้อยกว่า 450 ราย

ซึ่งทางด้าน มจน.ได้แจ้งให้ทราบว่า มจน.ได้รับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการเป็นสตาร์ทอัพในปี 2561 ได้จำนวน 3,322 ราย จากพื้นที่ กทม. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 จังหวัด มีผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการยุค 4.0 จำนวน 3,207 ราย มีผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 1,664 ราย มจน.ได้ให้คำปรึกษาเอสเอ็มอีได้มากกว่า 900 ราย

ทางด้าน ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้า

ศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจน.โดยมีระยะเวลาดำเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นระยะเวลารวม 26 สัปดาห์ โดยมีพื้นที่ดำเนินการคือ กทม. กลุ่มในจังหวัดภาคกลาง 20 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, สระแก้ว, นครปฐม,ราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,

สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

โครงการบ่มเพาะเอสเอ็มอีใหม่มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งส่วนจะได้ผลดีหรือไม่ต้องดูผลงานจากรายได้ที่แท้จริงในทางปฏิบัติด้วยว่าเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ด้วย

## ทีมข่าวการเมือง

# ส่นองพระราชดำริพัฒนา'ลำน้ำชีตอนบน' สร้าง'อ่างเก็บน้ำ'ป้องกันท่วมเมืองชัยภูมิ

**การ**ตัดยอดน้ำลำน้ำชี เป็นอีกแนวทางป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงท้ายน้ำ ขณะที่กรมแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ลำน้ำชีมีต้นกำเนิดมาจากเขายอดชีในเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่าน จ.เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่ จ.อุบลราชธานี

จะเห็นว่าทุก ๆ ปีในช่วงหน้าฝน สองฝั่งลำน้ำจะต้องประสบปัญหาบ้านช่องข้าขาดคอดลำน้ำ ขณะที่ช่วงหน้าแล้งผืนดินแห้งผากขาดน้ำมาหล่อเลี้ยง โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนึ่งในโครงการที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาดังกล่าว

กรมชลประทานได้ศึกษาและจัดทำรายงานความเหมาะสมแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2514 เสนอให้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำชี แต่ประสบปัญหา

การอพยพราษฎร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้ลดขนาด

และเลื่อนตำแหน่งที่ตั้งลงมาเพื่อแก้ปัญหาการอพยพราษฎร และได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีกรมชลประทาน (ในขณะนั้น) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 โดยมีกระแสพระราชดำริสวดความตอนหนึ่งว่า

“...เขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชี พิกัดทำเลที่ตั้งบริเวณเขื่อน 47 PQT 886-650 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ราว 5340 IV ในเขต อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งกรมชลประทานวางโครงการจะก่อสร้างขึ้นนั้น ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมาก เพราะพื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็น

อ่างเก็บน้ำถึง 190,000 ไร่ ประกอบกับมีราษฎรออาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วย ทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของ

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้กระทำได้ยากมาก จึงควรพิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชีมาก่อสร้างได้ลงไปพิพัต 47 PQT 984-485 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ราว 5340 ซึ่งอ่างเก็บน้ำอาจจะเล็กลง แต่ปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมีน้อยสามารถทำการก่อสร้างได้ และควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของลำน้ำชีเพื่อจัดหาพื้นที่ช่วยเหลือนราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่มีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย...”

ดร.สมเกียรติ ประจักษ์ เลขาธิการ

**โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ**

**ผลประโยชน์โครงการ**

- ด้านเกษตรกรรม ส่งน้ำตามลำน้ำชีเพื่อสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตจังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในเขตจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนประมาณ 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 12 ตำบล 19 หมู่บ้าน ราษฎร 2,959ครัวเรือน รวมผลประโยชน์โครงการตลอดอายุโครงการประมาณ 15,126.54 ล้านบาท
- ด้านการประมง รวมผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการประมาณ 241.48 ล้านบาท
- ด้านบรรเทาอุทกภัย สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยเฉลี่ยปีละ 5.90 ล้านบาท รวมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดอายุโครงการประมาณ 295 ล้านบาท

ระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 165,300 ไร่ ประกอบด้วย

- พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 155,000 ไร่ คลองสายหลัก ยาว 45 กม. ส่งน้ำ 33 ลบ.ม./วินาที
- พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 10,300 ไร่ คลองสายหลัก ยาว 22 กม. ส่งน้ำ 2 ลบ.ม./วินาที

หมายเหตุ: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มีมติให้ศึกษาเพิ่มเติมการแพร่กระจายของดินเค็ม และการจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำ

แผนจัดการลำน้ำชี

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 13 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6114

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 144.61 Ad Value: 195,223.50

PRValue (x3): 585,670.50 Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: สอนองพระราชดำริพัฒนา 'ลำน้ำชีตอนบน' สร้าง 'อ่างเก็บน้ำ' ป้องท่วมเมืองชัยภูมิ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยความคืบหน้าโครงการกับ "คมชัดลึก" ว่า สทนช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เสนอแนะพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อน และผลักดันโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งน้อมนำ

ศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญภายใต้คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจำนวน 9 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ

"โครงการน้ำชีคืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นโครงการตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซึ่งได้เริ่มศึกษาเมื่อปี 2507 โดย USBR (United State Bureau of Reclamation) และได้ศึกษาโดยละเอียดอีกครั้ง

ในปี 2514 จึงได้มีการเสนอให้ก่อสร้างเขื่อนน้ำชี เขื่อนผันน้ำที่บ้านยางนาดี และเขื่อนกันลำชี ลอง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องอพยพราษฎรจำนวนมาก ต่อมาในปี 2527 กรมชลประทานได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมยุโรปและได้มีการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนอีกครั้ง ผลการศึกษาแล้วเสร็จในปี 2531 และได้กำหนดให้โครงการเขื่อนชีบนและเขื่อนยางนาดี อยู่ในแผนระยะกลาง"

เลขาธิการ สทนช. เผยต่อว่า เนื่องจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่

จึงต้องศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานจึงได้ศึกษาแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 โดยมีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องอื่นๆ ให้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของบริเวณพื้นที่จัดสรรอพยพเพื่อหามาตรการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยต่างๆ ให้ชัดเจนและให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผน

ปฏิบัติการแก้ไข

พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลด้านการแพร่กระจายของดินเค็มเพิ่มเติมในเขตพื้นที่โครงการ และจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง โดยกรมชลประทานได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นอกจากนี้ให้กรมชลประทานพิจารณาการจัดการน้ำทั้งระบบ โดยพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยควรพิจารณาทั้งลุ่มน้ำและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการที่จะจัดเป็นพื้นที่ชลประทานต่อไปในอนาคตว่า พืชชนิดใด

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจะได้นำผล การศึกษามาปรับแนวทางการพัฒนาการเกษตร ของพื้นที่โครงการให้เหมาะสมต่อไป

"โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว โดยจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 6 ปี (2561-2566) ซึ่งในปี 2561 เป็นงานเตรียมความพร้อมเบื้องต้น โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 33 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง ถนนเข้าหัวงาน อาคารที่ทำการ งานถมดิน

ปรับพื้นที่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และงาน หอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ โดยประธาน กปร.อนุมัติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา" ดร.สมเกียรติกล่าวทิ้งท้าย

● สุรัตน์ อัดตะ ●

www.komchadluek.net



ดร.สมเกียรติ ประจักษ์

รหัสข่าว: C-180913014041 (13 ก.ย. 61/06:05)

หน้า: 2/3

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 13 กันยายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6114

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 144.61 Ad Value: 195,223.50

PRValue (x3): 585,670.50

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ส่นองพระราชดำริพัฒนา 'ลำน้ำชีตอนบน' สร้าง 'อ่างเก็บน้ำ' ป้องท่วมเมืองชัยภูมิ



สภาพน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ ในทุกปี

## องคมนตรีลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางมาประชุมติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ คุ้มชิว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ติดตามในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หลังรับฟังบรรยายสรุปทั้งหมดจึงเดินทางไปยังพื้นที่ที่ตั้งโครงการ บริเวณบ้านยางนาดี ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า และบ้านละหานคำย ต.โคก



สะอาด อ.หนองบัวระเหว ซึ่งมีการศึกษาความเหมาะสมโครงการและข้อสรุปว่าควรมีการก่อสร้างเขื่อนชีบน (เขื่อนน้ำชีเดิม) และเขื่อนยางนาดี (ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี) มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปี 2555 กรมชลประทานมีมติให้มีการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่าง

เพียงพอในพื้นที่โครงการ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีฯ เป็นเขื่อนดิน ความสูง 24 เมตร ความยาว 1,580 เมตร ความกว้าง 9 เมตร ความจุก็เก็บน้ำ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุของอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด 118.87 ล้านลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ำล้นชนิดประทุระบายเหล็กบานโค้ง 6 บาน มีอาคารส่งน้ำเดิมท่อส่งน้ำ 2 แถว พื้นที่ส่งน้ำ 165,300 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566 ด้วยงบประมาณ 3,100 ล้านบาท

ส่วนประโยชน์จะได้รับจากโครงการด้านเกษตรกรรม ส่งน้ำตามลำน้ำชีพื้นที่ได้ประโยชน์ในฤดูฝน 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 12 ตำบล ราษฎร 2,959ครัวเรือน ได้รับผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนใช้สำหรับหล่อเลี้ยงลำน้ำชีในช่วงฤดูแล้ง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยในฤดูฝนและภัยแล้งช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี

# เพจต้านคอร์รัปชั่นร้อนจนม.ถึง'กฤษฎา' หนูน'อ.ยักษ์-นักวิจัย'ต้นเลกสารเคมี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน เพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำจดหมายถึงนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารพิษในการเกษตรที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน โดยเนื้อหาจดหมายได้สนับสนุนนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นักวิจัยอาวุโส รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม และนักวิจัยอีกจำนวนมาก เรียกร้องให้หยุดใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่เป็นอันตรายร้ายแรงทั้งหมดในทันที เพื่อสุขภาพของคนไทย และทำให้แผ่นดินไทยปราศจากสารพิษ จากปัจจุบันเริ่มเกิดความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนอย่างมากว่าอาหารและพืชผลการเกษตรจะปลอดภัยหรือไม่เมื่อมีสารพิษตกค้างจำนวนมากจากการใช้พาราควอตและสารพิษเพื่อการเกษตรอื่น

จดหมายดังกล่าวได้เสนอแนวทางต่อรัฐบาล 3 ข้อ คือ 1.ในการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งนายก

รัฐมนตรีแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ขอให้ยึดเอาสุขภาพที่ดีของประชาชนสำคัญกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า และให้นำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะต่างๆ ทั้งด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานสารที่มีความเสี่ยงสูงของกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ประกอบการตัดสินใจ

2.ควรเปิดเผยรายชื่อเอกชนที่มีผลประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติ เพื่อความโปร่งใส และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในคณะกรรมการวัตถุอันตรายอนุกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ต่อทะเบียนกับนักธุรกิจสารพิษเพื่อการเกษตร ว่ามีพฤติกรรมที่ฉ้อฉล หรือมีการเอื้อประโยชน์กันหรือไม่ และ 3.ควรแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ โดยเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งควรให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาตัดสินใจ